

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KGVX
V/v trả lời nội dung chất vấn
của đại biểu Huỳnh Thị
Hồng, Tổ đại biểu Kon Rẫy
tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh

Kon Tum, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Huỳnh Thị Hồng, Tổ đại biểu Kon Rẫy.

Sau khi nghiên cứu nội dung chất vấn của đại biểu Huỳnh Thị Hồng, Tổ đại biểu Kon Rẫy gửi kèm Công văn số 82/TTHĐND-TH ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc gửi ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối có ý kiến như sau:

1. Nội dung chất vấn của đại biểu:

Chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, được Chính phủ và Ủy ban nhân dân giao thực hiện hàng năm. Kết quả phát triển BHYT của tỉnh thời gian qua rất tích cực, năm sau cao hơn năm trước, là sự cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chủ trương bảo hiểm y tế toàn dân.

Trong báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và BHYT quý I/2023, số người tham gia BHYT quý I năm 2023 giảm 5.067 người so với năm 2022. Số giảm thể phần lớn là do người dân thuộc xã khu vực III bị giảm thể do bị điều chỉnh theo Quyết định 861/QĐ-TTg (*xã đạt chuẩn nông thôn mới*), không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua BHYT nhưng không tiếp tục tham gia BHYT tự nguyện. Bên cạnh đó, còn một phần người dân chưa tham gia BHYT tự nguyện, số học sinh sinh viên tham gia BHYT chưa đạt chỉ tiêu. Mặc dù các ngành các cấp triển khai nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp vận động các nguồn kinh phí khác hỗ trợ mua thẻ BHYT cho một số đối tượng, nhưng đến thời điểm hiện nay tiếp tục tình trạng giảm thể BHYT đối với đối tượng bị ảnh hưởng do Quyết định 861/QĐ-TTg và một số đối tượng khác.

Từ thực trạng trên cho thấy việc thực hiện các giải pháp để đạt được chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT do Chính phủ giao (theo lộ trình năm sau cao hơn năm trước) đã gây áp lực cho ngành Bảo hiểm xã hội, chính quyền địa phương, các ngành phối hợp và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp. Để đảm bảo cho mục tiêu BHYT toàn dân một cách bền vững, theo đồng chí, có nên tính toán ngoài các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu BHYT của tỉnh, cần cần nhắc đến việc đề nghị

Chính phủ, BHXH Việt Nam điều chỉnh việc giao BHYT cho tỉnh Kon Tum có tính đến đặc thù vùng miền, nhất là miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có tình hình kinh tế - xã hội còn khó khăn hơn các vùng khác hay không ?

2. Về nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối có ý kiến trả lời như sau:

Ngày 29/4/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 546/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025, trong đó giao tỉnh Kon Tum đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95% dân số.

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng dân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành (*nhất là ngành Bảo hiểm xã hội*) đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp trong việc mở rộng, phát triển, nâng cao độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh **năm 2021** đạt 89,59% dân số, **năm 2022** đạt 92,89% dân số (*vượt 0,14% chỉ tiêu Chính phủ giao*); **tính đến ngày 30/6/2023**, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5% (*bằng 99,09% so với chỉ tiêu Chính phủ giao*); và **ước thực hiện hết năm 2023** đạt 93,35% (*bằng chỉ tiêu Chính phủ giao*).

Ủy ban nhân dân tỉnh chưa đặt vấn đề về đề nghị Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu, mà quyết tâm chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT đã được Thủ tướng Chính phủ giao, lý do:

Thứ nhất, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, theo đó mục tiêu đến năm 2025 cả nước phải đạt 95% dân số tham gia BHYT.

Thứ hai, Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 02/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI¹ và Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh² giao chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2023 đạt 93,35%, để làm cơ sở đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95%.

Thứ ba, BHYT là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, thể hiện sự hỗ trợ tương thân tương ái trong chăm sóc sức khỏe giữa người giàu với người nghèo, giữa người thuận lợi về sức khỏe với người ốm đau và rủi ro về sức khỏe, giữa người đang độ tuổi lao động với người già và trẻ em. Việc tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT không chỉ là đảm bảo chỉ tiêu được Chính phủ giao mà là giải pháp tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách BHYT, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, nhất là với người thuộc nhóm yếu thế trong xã hội.

¹ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023

² về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023

Thứ tư, Bộ Y tế đang tổng hợp, lấy ý kiến³ đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ⁴, theo đó nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi Quyết định 861/QĐ-TTg sẽ được NSNN đóng hoặc hỗ trợ một phần mức đóng sau khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

Trong thời gian tới, để đảm bảo thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân một cách bền vững, ngoài việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra tại Chương trình hành động thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025⁵, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét:

- Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương xem xét sửa đổi chính sách pháp luật về BHYT, trong đó xem xét chính sách hỗ trợ đối với một số nhóm đối tượng đặc thù, phù hợp với yêu cầu thực tiễn vùng miền, nhất là miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có tình hình kinh tế - xã hội khó khăn.

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục chỉ đạo vận động xã hội hóa và đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, bố trí hợp lý một phần ngân sách phù hợp (*ngoài phần NSNN đã hỗ trợ theo quy định*) để hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng có khó khăn, chưa tự mua BHYT trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là trả lời của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối đối với nội dung chất vấn của đại biểu Huỳnh Thị Hồng, Tổ đại biểu Kon Rẫy tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh; xin gửi nội dung trả lời đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để biết, theo dõi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Bảo hiểm xã hội tỉnh (đ/b);
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX.NTMD

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Y Ngọc

³ Tại Văn bản số 3939/BYT- BH ngày 26/7/2022

⁴ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

⁵ Ban hành kèm theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh.